

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 29 เมษายน 2559

เรื่อง

1. ไทยเร่งเครื่องส่งออกเกษตรอิหร่าน-ปากีฯ
2. แห้ใช้ไฟทุบสถิติ ร้อนจัดตายอีก3ศพ จัดโซนนิ่ง-เวลาเผาแก้ไฟป่าหมอกควัน
3. ลุยจับแล้ว10 คนทหารเข้มปราม"ต้านรธน."บึกตูก้าวใครผิดชีวให้เหี้ยนฯ
4. รัฐบาลตีกรอบแก้8ประเด็นไอยูยู
5. "ฉัตรชัย" ลุ้นไอยูยูตัดสินเดือน พ.ค.
6. รบ.สร้างนักรบสตาร์ต้อพคลังปรับลดจีดีพีเหลือ3.3 ภาษีชาเขียวขอดูก่อนฯ
7. ธงฟ้าสู้ภัยแล้งอีต 2เดือนจัดได้2จ.
8. ประมงนอกน่านน้ำเร่ขายเรือ 650 ลำ
9. เกษตรฯสร้างอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมฝาวิกฤติปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยา
10. ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ปีใหม่ไทย

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
มติชน
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
มติชน

ไทยเร่งเครื่อง ส่งออกเกษตร อิหร่าน-ปากีส

โพสต์ทูเดย์ - จับตาการค้าสินค้าเกษตร
พุ่ง หลังอิหร่านเลิกคว่ำบาตร ดันยอดตกลง
ไทย-ปากีสถาน เพิ่มส่งออก

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจต่ออิหร่านตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่
ผ่านมา ทำให้ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ
ที่จะร่วมมือกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
โดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตร ข้าว ถั่ว
เป็นสินค้าที่มีโอกาสในการเปิดตลาดใน
อิหร่าน

ปัจจุบันอิหร่านเป็นประเทศคู่ค้าสินค้า
เกษตรกับไทยอันดับที่ 71 ของไทย โดย
ระหว่างปี 2556-2558 มีมูลค่าการค้าสินค้า
เกษตรเฉลี่ยปีละ 2,178 ล้านบาท ส่งออก

เฉลี่ยปีละ 2,038 ล้านบาท และนำเข้า
เฉลี่ยปีละ 140 ล้านบาท สินค้าเกษตรที่
ส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำสับปะรด ข้าวโพด
หวาน สับปะรดปรุงแต่ง ข้าว พืชผัก
ผลไม้ แช่แข็ง เชื้อหมหรือฉาบ

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
สศก.ได้เข้าร่วมประชุมเจรจาความตกลง
การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) ซึ่ง
เป็นการประชุมระหว่างรอบการเจรจา
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยทั้งสอง
ฝ่ายได้ติดตามการพิจารณาประเด็นคง
ค้าง ได้แก่ การเปิดตลาดการค้าสินค้า
ร่างข้อบทความตกลงฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมการประชุมเจรจาความตกลง PATH-
FTA ครั้งที่ 3 ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วง
เดือน พ.ค. 2559 ที่ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
2556-2558) ไทยและปากีสถานมีมูลค่า
การค้าเฉลี่ย 3,370 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 14.92% ต่อปี ไทยมีมูลค่าส่งออก
เฉลี่ย 1,632 ล้านบาท และมีมูลค่านำเข้า
เฉลี่ย 1,738 ล้านบาท 

แห้ใช้ไฟทูปสถิติ ร้อนจัดตายอีก3ศพ

จัดโซนนิ่ง-เวลาเผา แก้ไฟฟ้าหมอกควัน

ไทยช้า ธรรมชาติเอาคืน จัดหนักวาทภัยทั้ง อากาศร้อนจัด ผู้เฒ่า-ทหารเรือ-ขี่เมา ซ็อกตาย 3 ศพ ขณะ กฟผ. ชี้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด ทูปสถิติ 3 วัน ติด ส่วนภัยพิบัติแล้งหลายพื้นที่ **♦ อ่านต่อหน้า 16**

ร้อนจัด

□ ต่อจากหน้า 1

ขาดแคลนน้ำ ทหาร-ฝ่ายปกครอง ต้องระดม กำลังขนน้ำส่งบรรเทาทุกข์ ส่วนพายุฤดูร้อน โหมหนักบ้านพังหลายร้อยหลัง ปก.เตือนเช้า 28 เม.ย.-1 พ.ค. 37 จังหวัดระวัง ด้าน ปัญหาไฟ ป่า-หมอกควัน “นายกรัฐมนตรี” น่าจะลง พื้นที่แก้ปัญหาย่ำชัดปัญหาเกิดจากฝีมือมนุษย์ และไม่ใช่จุด ขณะ “มท.1” เผยจัดโซนนิ่ง-เวลา เผา แก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จากสภาวะอากาศร้อนหลายราย โดยรายแรก ร.ต.ท.สราวุธ วรรณะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม รับแจ้งผู้เสียชีวิต ใน ป่ากระถิน ถนนพุทธมณฑลสาย 5 หมู่ 11 ต.บาง กระเทียม อ.สามพราน จึงรีบไปตรวจสอบ ที่เกิด เหตุพบศพนายประยูรณ พ่อป่องขาว อายุ 44 ปี ชาว จ.นครพนม สภาพศพไม่สวมเสื้อ นอน ตะแคงเสียชีวิตในกอหญ้าท่ามกลางแสงแดดที่ ร้อนจัด ไม่มีบาดแผลถูกทำร้าย สอบสวนเบื้องต้นทราบ ว่า ชาวบ้านละแวกที่เกิดเหตุไม่มีใคร เคยเห็นผู้ตาย ก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 เม.ย. มีผู้พบเห็นว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซด์แล้วขับมา ร้อนอย่างเดียว กระทั่งมาพบศพดังกล่าว จึง นำศพส่งพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ต่อไป

อีกราย ร.ต.ท.(หญิง)ชนกกานต์ แฉวง

กร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิต ในบ้านเลขที่ 88 หมู่ 3 บ้านท้ายบ้าน ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จึงไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ในบ้านพบศพนายสมาน ไสวสุวรรณวงศ์ อายุ 77 ปี เจ้าของบ้าน สภาพศพไม่สวมเสื้อ นอนหงายอยู่หน้าประตูบ้าน ใกล้กันยังพบ ฟันปลอม และขันน้กเขียน จึงบันทึกไว้เป็น หลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายป่วย เป็นโรคประจำตัวหลายโรค ทั้งความดัน เบาหวาน สัมนิษฐานว่า จากสภาพอากาศที่ร้อน แล้วรีบดื่มน้ำเย็นเร็ว ๆ แล้วเกิดช็อกเสียชีวิต ดังกล่าวซึ่งญาติผู้ตายไม่พอใจ จึงมอบหมาย นำศพผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 3 ร.ต.อ.นเรศ บุญที่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัทธิ์ จ.ชลบุรี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิต ในบ้านพักข้าราชการฐานที่ทัพเรือสัตหีบ เลขที่ 2250/117 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จึง ไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบศพ พันจ่าเอกวงรงค์ ปัญญาธิรักษ์ อายุ 48 ปี สังกัด หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) สภาพ ศพนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่บนโซฟา ที่ปลายเท้า มีพัดลม 2 ตัว เปิดเบอร์แรงสุดจ่อที่ศพ จึง บันทึกไว้เป็นหลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ด้วยสภาพอากาศที่ร้อน ผู้ตายเลยเปิดพัดลม จ่อถึง 2 ตัวแล้วนอนหลับ ประกอบกับผู้ตาย ร่างกายไม่แข็งแรง อาจทำให้ช็อกเสียชีวิตดัง

กล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างตรวจสอบ อย่างละเอียดอีกครั้ง

ด้านนายสุนชัย คำบุญเศรษฐี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันที่ 27 เม.ย. เวลา 14.33 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) อยู่ที่ 29,249.4 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส ถือเป็น การเกิดพีคติดต่อกัน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และเป็นช่วงวันทำงานปกติจึงใช้ไฟฟ้าทั้งภาค อุตสาหกรรม บริการ และบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นตัวเลขพีคที่เกิดขึ้น สูงกว่าเป้าหมาย ที่เคยคาดการณ์ไว้ว่า จะเกิดขึ้นที่ 28,500- 29,000 เมกะวัตต์ และอุณหภูมิที่ร้อนจัดยังอาจ ส่งผลให้เกิดพีคได้อีกต่อเนื่อง แม้ว่าจะกำลัง ดำรงจะเพียงพอ แต่ก็อยากให้ประชาชนช่วย กันประหยัด เนื่องจากไฟที่เพิ่มขึ้นหากเทียบกับ ปีที่แล้วเพิ่มถึง 1,903.6 เมกะวัตต์

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้ง ก็ยังคงกระทบ ต่อเนื่อง โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบ มีจังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง 29 จังหวัดแล้ว จึงได้สั่งการให้ ปก.ประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาหนักที่สุด 6 จังหวัด ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอุป ภั้ และปิดประตูกันน้ำช่วงน้ำทะเลหนุนสูง เพื่อ เป็นการป้องกัน พร้อมกับสั่งศูนย์ปฏิบัติการฝน หลวงพระบางฯ ทั้ง 5 ศูนย์ เตรียมพร้อมขึ้นบิน ทันที เพื่อช่วงชิงสภาพอากาศทำฝนหลวงเพื่อ บรรเทาภัยแล้ง และหมอกควัน ทั้งนี้ ยังตรวจสอบ สภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. จะเกิดพายุฤดูร้อน อากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และ ลูกเห็บตก ในหลายพื้นที่ รวม 37 จังหวัด ภาค เหนือ อีสาน และภาคกลาง จึงสั่งการให้ทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ 24 ชั่วโมง

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้ง และพายุฤดู ร้อน ยังคงกระทบหลายพื้นที่ต่อเนื่อง อาทิ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ต.ภูเงิน อ.กันทร ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สภาพน้ำแห้งขุดดินแตก ระแหง เห็นคอไม้ผุดเร็วกว่าทุกปี เขตเพาะ ปลูกกว่า 6,200 ไร่ ขาดแคลนน้ำ คาดว่าหาก พ.ค.นี้ฝนไม่ตกคงไม่เหลือน้ำในอ่างเลย ส่วน

อีกหลายพื้นที่ เช่น จ.นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, กระบี่, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี เป็นต้น ประชาชนได้รับผลกระทบไม่มีน้ำใช้ เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ต้องช่วยเหลือขนน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะที่ในอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาพายุฤดูร้อนพัดถล่ม บ้านเรือนพังเสียหาย อาทิ จ.กาฬสินธุ์ บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายกว่า 800 หลัง ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้าล้มไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า 3 ชั่วโมง ที่ จ.ชัยภูมิ บ้านเรือนเสียหายกว่า 200 หลัง จ.กาญจนบุรี แรงลมพัดต้นไม้ เสาไฟฟ้าข้างทางล้มระเนระนาดขวางถนน ส่งผลให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน และที่ จ.นครราชสีมา พายุฝนกระหน่ำหนัก บ้านพัง ป้ายลัมพ์ตู้รถบัสเสียหายและรถประชาชนเสียหายหลายคัน บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง บนถนนมิตรภาพ ช่วงหน้าตลาดเซฟวัน จนจราจรติดขัด

วันเดียวกันพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ในหลายเรื่อง ทั้งปัญหาภัยแล้ง ที่ดินทำกิน และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ก่อนเปิดเผยว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น

เกิดจากฝีมือมนุษย์ ต้องแก้ปัญหาค้นทาง โดยเริ่มจากการไม่จุด ซึ่งรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนพร้อมอาเซียน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และการเผาป่าทำให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านคมนาคมขนส่งและด้านอื่น ๆ จึงต้องเตรียมการให้ทุกอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยจะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากขึ้น

พล.อ.อนุพงษ์เปิดเผยว่า นายกฤษณะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมติดตามงานโครงการหลวง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ส่วนการติดตามปัญหาหมอกควันนั้น นายกฤษณะมอบหมายจังหวัดดำเนินการแล้ว เบื้องต้นได้กำหนดจัดโซนนิ่ง โดยจัดเวลาเผาปรับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูก แต่ละพื้นที่ไม่ให้เผาพร้อมกัน รวมถึงการนำซากวัสดุทางการเกษตร เช่น ช้างข้าวโพดมาแปรรูปแทนการเผา เพื่อลดและบรรเทาปัญหาหมอกควันด้วย.

ลุยจับแล้ว 10 คน ทหารเข้ม ปราบ 'บิ๊กตุ๋น' รธน.

บิ๊กตุ๋น ราวใครคิดชีวิตให้เหี้ยน จตุพรเดือดซัดใช้วิถีกองโจร สมชัยเซียวลุยแจ้งจับประเดิม ประเดิมฟ้องเอาผิด ก.ม.ประชามติ "สมชัย" ขึ้นโรงพักแจ้งความกลุ่มกองทุนขอนแก่น โปสัดข้อความหยาบคาย รุนแรง โนม่น้ำ ประชาชน เข้าข่ายความผิด ★ มีต่อหน้า 15

ลุยจับแล้ว ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ซัดแจ้ง ซึ่งเป็นปฏิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดู ไม่ให้ใครเอาเป็นแบบอย่างย้า 29 เม.ย. แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน คสช. รวบรวมตัวมือ โปสัด โขเซียลมีเดียคราวเดียว 10 ราย ทท. 8 ขอนแก่น 2 ฐานความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คุมตัวปรับทัศนคติ 7 วัน ที่ มทบ. 11 เค้นสอบก่อนประเคนข้อหา "บิ๊กตุ๋น" ว่าใครคิดจะจับให้เหี้ยน จับไปเรื่อยๆ ดึงอย่าเอาเรื่องทำผิด ก.ม. กับสิทธิมนุษยชนมาปนกัน ด้านพลเมืองได้กลับระบุเป็นทฤษฎีสร้างควมหวาดกลัวจับปล่อยตัวทันทีโดยไร้เงื่อนไข "จตุพร" เดือดคนดูแลเฟชบุ๊กส่วนตัวโดนรวบด้วย ซัดแหกใช้ชีวิตกองโจร ขกได้เข้มจัด ขณะที่การรณรงค์ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญส่งสัญญาณเข้มขึ้น กระธ.-มท. จึงยังลุยเต็มที่

ภายหลัง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความลงงสงสัยถึงระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการของหลายฝ่ายว่าสิ่งไหนทำได้หรือทำไม่ได้ โดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุจะเผยแพร่รายละเอียดกล่าวในวันที่ 29 เม.ย. นั้นล่าสุด กกต. ได้แจ้งความดำเนินคดีเป็นประเดิมกับกลุ่มกองทุนแห่งหนึ่งในจ. ขอนแก่นแล้ว ขณะเดียวกันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จับกุมตัวคนโปสัดข้อความลงบนโขเซียลมีเดียตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 10 ราย **กกต. ประเดิมฟ้องผิด ก.ม. ประชามติ** เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เวลา 09.50 น. ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 โดยมี พ.ต.ท. วิจิตร ศรีสูงเนิน หัวหน้างานสอบสวน สน. ทุ่งสองห้อง เป็นผู้รับแจ้งความ ร.ต.ท. กฤติเดช ขอบคำชาย รองสว. (สอบสวน) สน. ทุ่งสองห้อง เป็นเจ้าของสำนวน

นายสมชัยกล่าวว่า เมื่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องดำเนิน

การอย่างเคร่งครัด ในฐานะ กกต. ได้พบการกระทำ ความผิดเกิดขึ้น โดยกลุ่มกองทุนกลุ่มหนึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นได้โปสัดข้อความเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะข้อความที่ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ชักจูง โนม่น้ำประชาชนไปในที่สาธารณะเพื่อให้รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 (2) มีเนื้อหาข้อความอันเป็นเท็จ ใ้ร้ายป้ายสี ช่มชู้ ก้าวร้าวรุนแรง ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการทำประชามติ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรืออาจถูกห้ามเลือกตั้ง 5 ปี

"สมชัย" ขึ้นปฏิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดู
นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับการเชื่อมโยงกลุ่มดังกล่าวไปยังตัวบุคคลนั้นไม่ยากเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เป็นทางการมีตัวบุคคลที่เป็นผู้จัดการของกลุ่มชัดเจน โดยได้นำเอกสารของกลุ่มดังกล่าวที่โปสัดบนเฟชบุ๊กมาเป็นหลักฐานต่อพนักงานสืบสวน



สอบสวน ไม่ว่าจะข้อความจะโพสต์โดยใคร ผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวต้องมีส่วนรับผิดชอบ ถึงแม้ปัจจุบันจะลบข้อความไปแล้วแต่ กกต. ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานที่มาแจ้งความไม่ได้ต้องการให้ใครมาขึ้นโรงขึ้นศาล แต่ต้องการให้เป็นตัวอย่าง อยากให้ใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ ไม่หยาบคาย การโพสต์ข้อความว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้แต่ต้องอยู่บนเหตุผลทางวิชาการ หากประชาชนพบเห็นถ้อยคำที่มีลักษณะดังกล่าว สามารถนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อ กกต.

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ทหารควบคุมตัวผู้ต้องหา 2 คนที่ จ.ขอนแก่น หลังโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่มาแจ้งความหรือไม่ นายสมชัยตอบว่ายังไม่ทราบเรื่องและไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับกัน ขอย้ำว่าในวันที่ 29 เม.ย. กกต. จะชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการกระทำลักษณะใดทำได้หรือไม่ได้

รักษาการ น.ร รับถูกกำชับ จนท.เข้ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายสมชัยเดินทางเข้าห้องทุกซกกล่าวโทษอยู่นั้น พล.ต.ท.ศานิตย์ มหदार รักษาการแทน ผบ.ชน. ได้เดินทางมายัง สน.ทุ่งสองห้อง และพูดคุยกับนายสมชัยด้วย จากนั้น พล.ต.ท.ศานิตย์ให้สัมภาษณ์ว่า บังเอิญมาเจอกับนายสมชัยจึงถือโอกาสกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

ตามที่กล่าวหา หากเข้าฐานความผิดก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมาย อยากจะย้ำเตือนทุกคนว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้ว การแสดงความคิดเห็นในคดีต้องอยู่ในกรอบข้อกฎหมาย หากเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงคงไม่มีปัญหา

ต่างประเทศจับตาคำวามเคลื่อนไหว

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยตั้งข้อหากับกลุ่มที่โพสต์ข้อความในเชิง "เลวร้ายและรุนแรง" วิพากษ์วิจารณ์การร่างรัฐธรรมนูญในโลกสังคมออนไลน์ ที่ จ.ขอนแก่น นับเป็นกรณีแรกที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายที่สั่งห้ามรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายสุณัย ผาสุก ที่ปรึกษาของอิวแมน ไรท์ วอร์ซ เผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า บรรยากาศแห่งความกลัวกำลังเติบโตขึ้นในประเทศที่กำลังเดินทางไปสู่การลงประชามติรับรองการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกำลังขับไล่เคลื่อนไหวและทุกอย่างถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ประชาชนที่ลี้ภัยไม่เห็นด้วยกำลังตกเป็นเป้าหมาย

กกต.ถกปมสถานการณ์ 29 เม.ย.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์อีกครั้ง กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ระบุว่า การพิจารณาว่าสิ่งที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

◀ **ปรับทัศนคติ** เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวนาย อดิษฐ์ มหัทธนะ และนายนิธิ กุลทัศนศิลป์ จากร้านคูเร็นโกะราเมน ใกล้ ม.ขอนแก่น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก่อนนำตัวไปปรับทัศนคติ ขณะที่ น.ส.วราภรณ์ เหม็งประมุข นายศุภชัย สายบุตร นายหนพเกล้า คงสุวรรณ (ภาพเล็ก) ถูกควบคุมตัวใน กทม.

ผิดหรือไม่ให้ยึดความหมายของคำว่า "เจตนาบริสุทธิ์" เป็นหลักว่า คนไม่ได้มองถึงเรื่องนี้เพราะเป็นนามธรรม กกต.จะมองว่าการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงหรือไม่มากกว่า เพราะอยากให้การแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงครั้งนี้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล เมื่อถามถึงกรณีทหารแจกใบปลิวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ จ.นครสวรรค์ นายสมชัยตอบว่า กกต.จะหารือกันในเรื่องสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุม กกต.วันที่ 29 เม.ย.นี้

"สมชัย" โวแหลกลอียดินกินข้าว

เมื่อถามถึงกรณีผู้แทนอียูติดต่อขอพบ กกต. นายสมชัยตอบว่าจริงๆ เป็นการขอพบตนเป็นการส่วนตัว เพื่อรับประทานอาหารพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการประชามติร่างรัฐธรรมนูญราว 1 ชั่วโมง เมื่อถามว่า การพบกับผู้แทนอียูจะทำให้รัฐบาลมองว่า กกต.ขัดนโยบายหรือไม่ นายสมชัยตอบว่าไม่รู้เพราะกรณีนี้เป็นการขอพบเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับ กกต. และ กกต.ไม่เชิญผู้แทนอียู

เยี่ยมชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เดินชมผักและผลไม้ของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหิยะและร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่.



เผยเจอสวดชัยฉายเดี่ยวไม่ใช้มติ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กกต.ว่า การประชุม กกต. เมื่อ 26 เม.ย. ที่มีนายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุม นายสมชัย ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์เฟซบุ๊กผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่ประชุมมติติงว่า กกต. เป็นรูปแบบขององค์กร ควรต้องคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานในสายตาประชาชน ไม่ใช่เห็นผิดแล้วไปแจ้งความเลย กลายเป็น กกต.ไปสร้างมาตรฐานใหม่ว่าต่อไป กกต.ต้องไปแจ้งความเอาผิดเฟซบุ๊กหรือเพจต่างๆ ทุกครั้งหรือไม่ และเห็นว่าถ้า กกต. ไม่ได้มีมติแล้วนายสมชัยไปแจ้งความในครั้งต่อไป ก็ขอให้ทำในนามส่วนตัว

☆ มีต่อหน้า 16

ลุยจับแล้ว

☆ ต่อจากหน้า 15

คุมตัวมือโพสต์ 2 รายที่ขอนแก่น

อีกด้านหนึ่งเมื่อเวลา 10.00 น. ที่ จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกองปราบปรามคุมตัว นายเหตุชัย มหทาน อายุ 25 ปี และนายนิธิ กุลทัศน์ศิลป์ อายุ 26 ปี ที่ร้านคุโรเนโกะราเมน ใกล้กับ ม.ขอนแก่น ถนนกัสดาล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น พร้อมยึดคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม ฮาร์ดดิสก์ 1 เครื่อง และสมุดโน้ต 1 เล่ม เชิญตัวมาปรับทัศนคติที่เรือนจำ รบ. 28 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง

พ.อ.สมชาย ธรรมภาลวย รอง ผบ.มท. 23 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจาก คสช. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อเชิญตัวบุคคลทั้ง 2 มาพูดคุยทำความเข้าใจ โดยในขั้นตอนการสอบสวนพูดคุย มีการบันทึกประจำวันและลงในเอกสารจากชุดปฏิบัติการจากส่วนกลางทั้งหมด มีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โพสต์ข้อความในเชิงต่อต้านการทำงานของรัฐบาล คณะทำงาน คสช. ขออภัยตัวและนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม ในอำนาจหน้าที่นั้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ 7 วัน จากนั้นก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆต่อไป

นายกฯ วักใคร่ผิดจับให้เหี้ยน

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมตัวมือโพสต์ จ.ขอนแก่น วิชาภรณ์วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียว่า ถ้าผิดก็จับทั้งหมด หยอจับไปเรื่อยๆ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงไอซีทีเข้าไปดู แล้วก็ให้ศาลตัดสินว่าผิดหรือถูก ถ้าผิดก็รับโทษไม่ใช้ศาลลงโทษว่าผิดแล้วไม่รับแล้วหนีคดี ให้ไปสอนคนแบบนี้ อย่ามาถามตนเข้าใจหรือไม่ หรือต้องถามว่าคนเหล่านี้จะหนีออกนอกประเทศหรือไม่ เมื่อถามว่า ต่างประเทศจะกดดันเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ นายฯตอบว่า จับคนผิดกฎหมายบอกว่าละเมิดสิทธิแล้วมีสิทธิอะไรไปตำคนอื่น คุณเอากฎหมายกับสิทธิมนุษยชนมาปนกันหมดต่อไปนี่ย่าถามเรื่องสิทธิกับกฎหมาย ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใครจะไปทำอะไรท่านได้แล้ว ยังไม่พอจะเอาต่างชาติเข้ามาอีก ก็ไปเชิญเขาเข้ามาให้หมด ก็อยู่กันไปแบบนี้

พวกก่อวินาศกรรม ก.ม.เล่นงานเอง

นายกฯ กล่าวส่วนกรณีการออกมาเคลื่อนไหว รณรงค์รับหรือไม่รับประชามติของหลายภาคส่วนนั้น ต้องไปดูที่กฎหมายอะไรที่ทำได้ ทำไม่ได้ เป็นหน้าที่ กกต. รักษากติกา ไม่ใช่ตนไปสั่งเขาเพียงแต่เตือนว่ากฎหมายมีแล้วคนต้องทำตาม เมื่อถามว่า คิดว่ากฎหมายของ กกต. ที่มีอยู่จะผลักดันให้ประชามติผ่านไปไม่ได้หรือไม่ นายฯตอบว่า

ไม่ว่ากฎหมายอะไรก็ผลักดันไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่วยกัน ถ้าใจคุณไม่ต้องการให้ประเทศสงบและไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง คุณก็ทำของคุณกันไป ตนจะไม่ยุ่ง แต่กฎหมายจะเล่นงานคุณเอง

คสช. เผยรวบ 10 คนผิด พ.ร.บ.คอมฯ

วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.วินัย สุวารี โฆษก คสช. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 10 คน แบ่งเป็นใน กทม. 8 คน และ จ.ขอนแก่น 2 คน โดยมีหลักฐานสมบูรณ์ เบื้องต้นจะอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารไม่เกิน 7 วัน ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ในกระบวนการสืบสวนมีเจ้าหน้าที่ คสช. และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมดำเนินการด้วย

เก็บสอปกก่อนพิจารณาดำเนินคดี

พ.อ.วินัยกล่าวว่า ในช่วงที่อยู่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ทหารจะเน้นหนักไปที่มาตรการขอความร่วมมือ ทหารละเอียดข้อมูลพูดคุย เพื่อที่ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร ตั้งใจหรือมีเจตนามีการจ้วงจวนหรือไม่ หรือมีความเชื่อมโยงอย่างไร ในระยะที่สองก็จะดูพฤติกรรมด้วยว่าจะต้องดำเนินคดีหรือไม่ เพราะทั้งหมดที่ควบคุมตัวเรามีหลักฐานที่เข้าข่าย

△ ยืนเฉยๆ

กลุ่มพลเมืองได้กลับจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "ยืนเฉยๆ" อีกครั้ง ที่ลานวัดคตอริพอยท์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียกร้องให้ปล่อยตัวแนวร่วมที่โดน คสช. ควบคุมตัวตามความผิดว่าด้วย พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวไปที่ สน.พญาไท ก่อนได้รับการปล่อยตัว ขณะที่บางรายถูกดำเนินคดีด้วย.



จะดำเนินคดีได้อยู่แล้ว ส่วนบุคคลที่ถูกควบคุมตัวที่ จ.ขอนแก่น 2 รายนั้นจะมีการส่งตัวมาที่มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)

ระบุไม่เกี่ยวผิด พ.ร.บ.ประชามติ

พ.อ.วินัยกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่มียุทธศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อความที่กลุ่มคนดังกล่าวนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ทราบเพียงว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่พบข้อมูลว่าข้อความเหล่านั้นขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

"ยืนยันเจ้าหน้าที่ดูภาพรวมทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดเป็นพิเศษ ทำงานอย่างเปิดเผย ถ้าไม่ตรงไปตรงมา สังคมก็มองออกมาไม่เจตนาไม่บริสุทธิ์ผู้ต้องสงสัยล่าสุดเกิดจากเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ได้ดูพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงเมื่อมีข้อมูลเพียงพอเจ้าหน้าที่ก็จึงดำเนินการ" พ.อ.วินัยกล่าว

กรณี อ.มหิตลชูปาย โหวต โนเข้าข่าย

พ.อ.วินัยยังกล่าวถึงกรณีที่นางเบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว นักวิชาการจากสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล แจกจ่ายเอกสารณรงค์ โหวต โน ไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญว่า หากพิจารณาจากเนื้อหาในเอกสารจำนวน 7 ข้อ ที่นำมาเผยแพร่พบว่าเนื้อหาเข้าข่ายก่อความวุ่นวายตามมาตรา 61

ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 การเผยแพร่ดังกล่าวมีเนื้อหาผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ถ้าไม่มั่นใจควรหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ไว้ก่อน ทั้งนี้ ในข้อความตามเหตุผลทั้ง 7 ข้อในแผ่นพับเป็นเหมือนการคาดเดาใช้ความรู้สึกส่วนบุคคลที่ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาสนับสนุนชัดเจน อย่างไรก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องดำเนินการเอาผิด

พลเมือง ได้กลับชี้ทฤษฎีสร้างความกลัว

ด้านนายอานนท์ นำภา ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน แกนนำกลุ่มพลเมืองได้กลับเปิดเผยว่า ในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธได้บุกเข้าควบคุมตัวผู้ซึ่งแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย จำนวน 8 คน ยังไม่ทราบว่าจะตั้งข้อหาอะไรแต่สันนิษฐานว่าบางรายแสดงความคิดเห็นร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญทางโลกออนไลน์ สำหรับผู้ถูกจับกุมทั้งหมด ขณะนี้ทราบชื่อแล้ว 5 คน แบ่งเป็นการจับกุมตัวที่ จ.ขอนแก่น 2 คน โดยทางญาติแจ้งว่าทหารในเครื่องแบบราว 20 นาย พร้อมอาวุธบุกไปควบคุมตัวถึงที่บ้าน ก่อนถูกนำตัวเข้าไปในค่ายศรีพัชรินทร์ มทบ.23 จ.ขอนแก่น ส่วนผู้ถูกจับกุมที่ กทม. 6 คน ทราบชื่อ 4 คน ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ มทบ.11 การควบคุมตัวโดยไม่แจ้งข้อหาลักษณะนี้ถือเป็นการใช้กำลังทหารมากดดันประชาชนไม่ให้แสดงความคิดเห็นต่าง ความจริงหากพบ

การกระทำความผิด ทหารสามารถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาได้ เหมือนกับกรณีที่ กกต. ไปแจ้งความผู้ที่มีความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ทหารกลับใช้วิธีบุกเข้าจับเพื่อหวังจะขู่คนที่แสดงความเห็นทางโซเชียลให้เกิดความกลัว

เรียกร้องปล่อยตัวโดยไร้เงื่อนไข

นายอานนท์กล่าวว่ากำลังประสานกลุ่มญาติเพื่อหาทางช่วยเรื่องคดี นอกจากนี้ทราบว่าการชุมนุมสังคมนัดหมายผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการจับกุมตัวทั้ง 8 คนครั้งนี้ เข้าร่วมทำกิจกรรมยืนเฉยๆ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์รายชื่อผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 5 คนไว้บนหน้าเพจ ประกอบด้วย 1.นายหนพเกล้า คงสุวรรณ ช่างภาพ 2.น.ส.วรรัตน์ เหมิงประมุล 3.นายศุภชัย สายบุตร ช่างภาพ 4.นายทฤษฎี มหัทธน อายุ 25 ปี อดีตนักข่าว นักเขียน เจ้าของร้านอาหารใน จ.ขอนแก่น และ สปป.ลาว 5.นายนิธิกุลธนศิลป์ อายุ 26 ปี ผู้จัดการร้านอาหารใน จ.ขอนแก่น เบื้องต้นสอบถามไปยังญาติและผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า นายศุภชัยถูกควบคุมตัวจากบ้านในเวลา 05.30 น. ไปที่ มทบ.11 ขณะที่นายทฤษฎีถูกควบคุมตัวที่บ้านพัก จ.ขอนแก่น ในเวลา 06.00 น.

มีการค้นบ้าน ยึดโทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก หนังสือเดินทาง โดยไม่แจ้งว่าควบคุมตัวจากสาเหตุอะไร

ยื่นเจ๊ๆอนุสาวรีย์ชัยให้รวบอีก

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่มมวลชนที่คัดค้าน คสช. หอทยเดินทางมาเพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์และกิจกรรม "ยื่นเจ๊ๆ" เพื่อคัดค้านให้ปล่อยตัวกลุ่มแนวร่วม 8 คนที่ถูกควบคุมตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. พญาไท นับร้อยนายเข้าตรึงพื้นที่โดยรอบ จากนั้นกลุ่มมวลชนจำนวน 8 คน เดินมารวมกลุ่มกันที่ลานวัดศรัทธา ก่อนตั้งแถวเป็นวงกลมยื่นสงบนิ่ง โดยไม่พูดหรือแสดงสัญลักษณ์ใด เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเข้าเข้าข่ายเป็นการชุมนุมที่สาธารณะ จึงขอเชิญตัวไปโรงพัก จากนั้นแกนนำหลักของกลุ่มพลเมืองได้กลับเข้ามาขอร้องกลุ่มคนที่จุดเดิมอีกครั้งรวมทั้งหมด 4 รอบ รวมแล้วกลุ่มพลเมืองได้กลับถูกควบคุมตัวไปทั้งสิ้น 16 ราย ทั้งหมดถูกนำตัวเข้าห้องสืบสวน สน. พญาไท เพื่อสอบปากคำและทำประวัติ

แจ้งข้อหา 1 ราย ก่อนปล่อยทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจฉบับนี้ที่ประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนปล่อยตัวทั้งหมด โดยนายอานนท์ นำภา ถูกแจ้งความผิดตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 28 จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งให้หัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับท้องที่ทราบว่าจะมีการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชม. มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทอย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นลหุโทษ ก่อนให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เรียกตัวนายอานนท์ส่งให้ทางอัยการส่งฟ้องศาลแขวงดุสิต แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ต่อไป

"จุดพร" เดือดคนดูแลเฟซบุ๊กเจอจับ

นายจุดพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ถูกทหารควบคุมตัว 2 ราย คือ นายณพเกล้า และ น.ส.วราภรณ์ เป็นผู้ดูแลเฟซบุ๊กเพจให้ตน และเฟซบุ๊กเพจ udd thailand ของ นปช. ส่วนที่เหลือยังไม่ทราบ คาดว่าเหตุผลที่จับกุมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความกลัวให้ผู้เห็นต่างที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ ก่อนมีการทำประหารชีวิตร่างรัฐธรรมนูญ ขอเรียกร้องไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ หากจะเอาเรื่องก็ขอให้มาเอาเรื่องกับ นปช. แทน และถ้ายังไม่ปล่อยในวันนี้ นปช. จะนัดหมายกันไปเยี่ยมทั้งหมดที่ มทป.บ ในวันที่ 28 เม.ย.

ซัดแหลกวิถีกองโจร ชกได้เข้มซัด

นายจุดพร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่า ขอสื่อสารไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ว่า การใช้ทหารควบคุมคนที่ทำงานให้ตนซึ่งไม่มีความลับอะไรเลย แม้จะมีอำนาจตามมาตรา 44 แต่การมีอำนาจกับอาวุธแต่อำนาจแตกต่างกัน อย่าใช้วิธีแบบนี้ วิธีผู้ตัวไปรีดข้อมูล บางคดีข่มขืนจนทำให้สารภาพแบบไม่มีทางเลือก แล้วส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนำมาแถลงข่าวใหญ่โตโดยไม่อับอาย ในอดีตก็มียุทธวิธีให้เห็นอยู่ ถ้าอยากมีเรื่องกับตนก็มาเอาที่ตน ไม่ใช่ใช้วิธีแบบกองโจร เอาตัวไปตีไหนก็ยังไม่รู้ ถ้าเล่นงานคนของตน เท่ากับมีเรื่องกับตนเหมือนกัน ขอให้บอกว่าคุณควบคุมตัวไปไว้ที่ไหน ขอหาอะไร ตนจะไปเยี่ยม แล้วไม่ต้องสืบให้มาก ไม่ต้องไปเค้นว่าเกี่ยวข้องกับนายจุดพรหรือไม่ นายจุดพรบอกเองว่าเกี่ยว เพราะทำเฟซบุ๊กให้ตน เล่นต่อได้เข้มซัดแบบนี้ไม่สนุก บรรยากาศบ้านเมืองเวลาทำประชามติเอาแบบนี้หรือ ใครเห็นต่างก็ตามไปลุ่ม หรือว่าคิดจะเอาชนะ ท่านทำไม่สำเร็จหรอก จะบอกให้ทหารกับโจรมันแยกกันยังงั้น โจรไม่จำกัดวิธีการ แต่ทหารไม่ควรใช้วิธีการของโจร ควรตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมากไปมาเอาตัวตนก็เอาไป แต่อย่าใช้วิธีแบบคนที่มีการคิดเขาไม่ทำกัน

"วิญญู" ไม่เห็นด้วย ตปท.ดูประชามติ

นายวิญญู เจริญงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ถูกกลุ่ม นปช. เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศร่วมสังเกตการณ์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า สามารถทำได้ แต่จะเหมาะสมหรือไม่ ในที่ประชุมร่วมกับ กกต. ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ เห็นว่าการให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีค่าใช้จ่าย ต้องดูเรื่องความปลอดภัย และอาจเป็นช่องทางให้เกิดความไม่สงบได้ จึงไม่มีความจำเป็น แต่คิดว่าในการเลือกตั้งปี 2560 ต้องเชิญมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกฝ่าย เพราะมีเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ประชามติไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่มีการแข่งขัน ประชาชนบอกว่ารับหรือไม่รับก็จบ หากองค์กรระหว่างประเทศจะเข้ามาเองสามารถทำได้

กรธ. แจกแผ่นพับ 17 ล. คริวเรือน

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำเนื้อหาในกรรณ董คร่างรัฐธรรมนูญ มีนายสุภชัย ยาวะประภาส กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรธ. ๙ เป็นประธานการประชุม นายสุภชัย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า อนุกรธ. ๙ เตรียมจัดทำแผ่นพับจำนวน 6 หน้า กระดาษเอ ๕ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่าง

รัฐธรรมนูญ ที่ กกต. จะจัดส่งให้กับเจ้าบ้าน 17 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยวันที่ 29 เม.ย. กรธ. จะจัดส่งให้ กกต. เพื่อจัดพิมพ์ต่อไป ขณะนี้กรธ. ได้รับการตอบรับจากศิลปินบางส่วนที่จะเข้ามาแต่งเพลง มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว

ทำหนังสือขอสื่อช่วยเผยแพร่

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. กล่าวว่า กรธ. ได้หารือการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญในองค์กรสื่อมวลชน โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เตรียมทำหนังสือไปยังองค์กรสื่อมวลชนเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความคุ้มครองในการนำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แต่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่บิดเบือน

มท. ตั้งตั้งศูนย์ตีปับร่าง รธน.

นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ และให้เตรียมการคัดเลือกวิทยากร (ครู ก.) ระดับจังหวัดจำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) ระดับอำเภอ และวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน สำหรับครู ก. ให้คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ 1. รองผู้ว่าฯ หรือปลัดจังหวัด 2. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หรือผู้แทน 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน 4. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน 5. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือข้าราชการที่ผู้ว่าฯ เห็นสมควร

แนะเปิดทาง ปชช. เฝ้าหน่วยเลือกตั้ง

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อธิบดี รว.ท.ร.พ.ย.กรธ. ธรรมชาติฯ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการหาประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ประชาชนเป็นห่วงกระบวนการทำประชามติจะไม่โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทำให้ไม่ว่าผลประชามติออกมายังหรือว่า ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาซ้ำเติมวิกฤติของประเทศไทยตามมา ขอเสนอให้ กกต. เปิดให้ตัวแทนของประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งของตัวเองจนกว่าจะนับคะแนนเสร็จ หาก กกต. ทำเช่นนี้ไม่ว่าผลประชามติจะออกหน้าไหน เชื่อว่าประชาชนโลกและสังคมไทยจะยอมรับได้ "วิชรพล" เร่งคดีถอนฟ้องพันธมิตรฯ

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาถอนฟ้องคดีสายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ ปี 2551 ว่า ได้ตั้งคณะทำงานให้เลขานุการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาว่า สิ่งที่ถูกกล่าวหาทั้งสามคนร้องขอความเป็นธรรม มีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาพิจารณาให้ ป.ป.ช. ขอลถอนฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องทำไม่เข้าเพราะถ้าปล่อยให้เข้าจะไม่เป็นธรรมกับผู้ร้อง การพิจารณาว่าจะถอนฟ้องหรือไม่ เป็นเพราะผู้ถูกกล่าวหาขอความเป็นธรรมมา ก็ต้องพิจารณาให้ จึงต้องมาดูด้วยเหตุผล หากทำไม่ได้ ป.ป.ช. ก็ไม่ดำเนินการให้ เมื่อถามว่า การให้พิจารณาขอถอนฟ้องอาจถูกวิจารณ์ เพราะประธาน ป.ป.ช. มีความใกล้ชิดกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ และยังมีใกล้ชิดกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ. วัชรพลตอบว่า ไม่เคยปฏิเสธว่ารู้จักใกล้ชิดเคยทำงานร่วมกัน แต่บริบทการทำงานในปัจจุบันคือประธาน ป.ป.ช. คนก็ต้องตระหนักตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่มีใครกล้าทำเพราะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ

ขีดเส้นต้องรู้ผลเดือน พ.ค.59

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขานุการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้จะตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีตนเป็นประธาน และมีที่ปรึกษากฎหมายกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูงในสำนักกฎหมาย สำนักคดี เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน โดยจะพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหากรณีดังกล่าวว่าควรถอนฟ้องคดีหรือไม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม ป.ป.ช. พิจารณา จะดูทั้งประเด็นกฎหมาย เหตุผลการถอนฟ้องคดี หากมีเหตุผลไม่สมควร ก็เสนอไม่ถอนฟ้องแต่ถ้าสมควรก็ให้ที่ประชุม ป.ป.ช. ลงมติจะถอนฟ้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรให้ถอนฟ้องหรือไม่ คาดว่าคณะทำงาน ป.ป.ช. จะเริ่มประชุมนัดแรกภายในสิ้นเดือน เม.ย. จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2559

“วัชระ” ถาม “นพดล” ใครโกหกกันแน่

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่น่าย่นพดล ปัทมะ อดีต รมว. ต่างประเทศ แก่ต่างให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ ว่า ที่ผ่านมามีการจ้างบริษัทล็อบบี้ฮิสต์จริง แต่ขณะนี้ไม่มีบริษัทใดทำงานให้นายทักษิณแล้ว ส่วนสำนักงานโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมทำงานให้คนเสื้อแดง ไม่ได้ทำงานให้นายทักษิณนั้น นายนพดล

พูดสวนข้อเท็จจริงกับนายทักษิณ เพราะนายทักษิณพูดว่าไม่เคยจ้างบริษัทล็อบบี้ในต่างประเทศ จึงไม่รู้ว่าจะระหว่างนายกับลูกน้อง ใครโกหกสังคมกันแน่ กรณีบริษัทล็อบบี้ฮิสต์ของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม เพราะนายทักษิณระบุว่า เป็นคนมอบหมายให้สำนักงานนี้ดำเนินการจนมีการพิมพ์หนังสือชื่อ การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ เผยแพร่เป็นภาษาไทย นายนพดลพูดตัดตอนนายทักษิณให้ออกจากนายโรเบิร์ต เพราะเกรงว่าหากหนังสือเล่มนี้เกิดเป็นคดีความขึ้นมา นายทักษิณจะกลายเป็นจำเลยร่วมในคดีฐานผู้จ้างงาน แต่การปฏิเสธนี้ไม่สามารถลบล้างพยานเอกสารที่ปรากฏลายเซ็นนายทักษิณในหนังสือดังกล่าวได้

ทำสาบานวัดพระแก้วภายใน 3 วัน

“ผมยืนยันว่า สำนักงานโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมทำงานให้นายทักษิณโดยตรง ฉะนั้นอย่าโยนบาปให้คนเสื้อแดง ไม่น่าเชื่อว่านักเรียนทุนอาณัติมหิดล จะออกหน้ารับแทนนายทักษิณถึงเพียงนี้ ผมขอท้า นายนพดลให้ไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วภายใน 3 วันนับจากนี้ ใครพูดเท็จขอให้ชีวิต จมนาศัยอยู่ประเทศไทยไม่ได้ ใครพูดจริงขอให้เจริญรุ่งเรือง นายนพดลกล้ารับคำทำสาบานนี้หรือไม่ เรื่องนี้สามารถทำได้แน่ เพราะ คสช. ไม่ได้ห้ามเอาไว้” นายวัชระกล่าว

นายกฯปฏิบัติภารกิจเชียงใหม่

ด้านการกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 07.35 น. ที่ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41- อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปให้การต้อนรับแต่อย่างใด จากนั้น นายกฯ เดินทางไปอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 มีหม่อมเจ้ากนิษฐา รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เน้นย้ำปรัชญาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

นายกฯ กล่าวไว้ว่า รัฐบาลจะยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเดินหน้าโครงการประชารัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่

สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและนำโครงการหลวงไปเป็นแบบอย่างการดำเนินงาน โขชัยเขต บิสดิเนสของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และขับเคลื่อนการปลูกป่าทดแทน ส่วนงบประมาณให้กำหนดความเร่งด่วนแนบแผนค่าของบฯ ระยะระยะเวลาการใช้จ่ายให้ชัดเจน

ถกพื้นที่อุทยาน “ดอยสุเทพ-ปุย”

ด้าน พ.อ.อริสิทธิ์ ไชยบุรีดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงงบประมาณปี 58 โดยมีเกษตรกร 14,883 ครัวเรือน เข้าร่วมปลูกพืชในพื้นที่โครงการหลวง ได้ผลผลิตการเกษตรสูงถึง 1,197 ล้านบาท และพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รวมถึงรับทราบการขอเบิกถอนพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.ฎ. เบิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพบางส่วนในท้องที่ ต.สุเทพแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ และ ต.หนองคาย อ.หางดง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

จัด โชนนิงภาคเหนือแก้หมอกควัน

พล.อ.อนุพงษ์ว่า นายกฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการหลวงเป็นหลัก ส่วนการติดตามแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ได้สั่งการให้จังหวัดรีบไปปฏิบัติแล้ว เบื้องต้นจะกำหนดเป็นพื้นที่โชนนิงในภาคเหนือ จัดช่วงเวลาในการเผาไม้ให้มีการเผาพร้อมกัน รวมถึงให้นำเศษพืชผลทางการเกษตร เช่น ชังข้าวโพด มาแปรรูปแทนการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

☆ มีต่อหน้า 19

ลุยจับแล้ว

☆ ต่อจากหน้า 16

ขอ 2 ปีนี้ยุติความขัดแย้งก่อน

ช่วงเย็นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมปฏิบัติราชการ จ.เชียงใหม่ ว่า เป็นการติดตามแก้ปัญหาหมอกควัน กัยแล้ง โดยภาคประชาชน และภาครัฐจัดการความเร่งด่วน ทั้งที่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ โดยผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดขับเคลื่อนตามแนวทางรัฐบาล ใช้ประชารัฐทำทุกอย่างทั้งการเกษตร เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ จะทำแบบนี้ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด แต่ขอเวลาสักนิด ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้อภัย และเข้าใจสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีของรัฐบาลสำหรับเรื่องใดที่เป็นความขัดแย้ง ขอร้องให้ยุติไปก่อน เราต้องนำพา

ประเทศไทยผ่านในช่วง 2 ปีนี้ไปได้

คนยังแห่ร่วมอาลัย "บรรหาร"

สำหรับบรรยากาศงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ที่ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหอบหืดและภูมิแพ้ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นคืนที่ 5 ที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร มีบุคคลสำคัญเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพน้อย่างเนืองแน่นเหมือนทุกคืน อาทิ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ นายมารุต บุญนาค อดีตประธานรัฐสภา ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกฯ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ นายจตุ ไกรฤกษ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ นายยงยุทธ ตียะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฐ อดีต ผบ.ทหารสูงสุด เป็นต้น

ส่วนบรรยากาศที่ จ.สุพรรณบุรี ชาวสุพรรณบุรี รวมถึงนักท่องเที่ยวยังพากันไปลงนามไว้อาลัยตามจุดต่างๆไม่ขาดสาย โดยเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี ที่นายบรรหารให้การสนับสนุน และแวะเวียนไปใช้บริการตลอด ได้จัดสถานที่ลงนามไว้อาลัย มีพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้างพากันลงชื่อไว้อาลัยกันเนืองแน่น

จับตัวแล้วกองทุนผิด ก.ม.ประชามติ

คำวินิจฉัยกันเวลา 22.00 น. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบ.น. พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ บก.น.2 ร่วมกันเปิดเผยการจับกุมตัวผู้ต้องหาหลัง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เข้าแจ้งความมีกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อกองทุนแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในลักษณะข้อความที่ก้าวร้าว รุนแรง หยาดคาย ชักจูง โน้มน้าวประชาชนไปในทิศทางหนึ่งเพื่อให้รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ม.61 (2) ที่ สน. หุ่นสองห้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวนางจิรพันธุ์ ตันมณี อายุ 59 ปี รองประธานชมรมผู้ปกครองเด็กกอล์ฟตึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ก่อเหตุรายนี้ตามหมายจับศาลอาญาเลขที่ 856/2559 ลงวันที่ 27 เม.ย.59 ได้ที่ จ.ขอนแก่น เบื้องต้นผู้ต้องหา รับสารภาพ ควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่ สน. หุ่นสองห้อง

"ฉัตรชัย" ลุ้นไอยูยูตัดสินเดือน พ.ค.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม หรือ ไอยูยูว่า ขณะนี้ศูนย์การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ดำเนินการแบ่งปัญหาไอยูยูออกเป็น 8 ประเด็นสำคัญ เช่น ระบบการติดตามเรือ (VMS), การขึ้นทะเบียนเรือ, การตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาไอยูยู เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกจำนวน 91 ฉบับ ขณะนี้เหลือแก้ไขเพียง 16 ฉบับ ซึ่งอนุบัญญัตินี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. และมีผลบังคับใช้ทันที โดยวันที่ 4 พ.ค.59 จะมีการประชุม คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูอีกครั้ง

พล.ร.ท.จุมพล คุณพิทานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ โฆษกศูนย์บัญชาการ การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เปิดเผยว่า ส่วนที่เป็นปัญหา คือ อนุบัญญัติจำนวน 91 ฉบับ ซึ่งอนุบัญญัติที่แก้ไขเป็นการแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอยูยูทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามคณะทำงานที่เข้ามาตรวจในประเทศไทยเป็นเพียงคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไอยูยู ซึ่งเข้ามาดูความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและรายงานผลให้ทางสหภาพยุโรป (อีู) เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์

ในการกำหนดสถานะแก่ประเทศไทย โดยกระแสที่ไทยจะได้ใบแดงนั้น คาดว่า เกิดจากการตีความข้อความผิดพลาด

ทั้งนี้ในเดือน พ.ค. จะเข้ารายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา ไอยูยู ได้แก่ เรื่องกฎหมายประมง, แผนจัดการประมงระดับชาติ, การติดตั้ง ระบบติดตามเรือ (VMS) และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง ซึ่งต้องรออยู่พิจารณาว่าจะคงใบเหลืองหรือไม่หลังเข้ารายงาน โดยไอยูยูต้องการ ให้ไทยปรับโครงสร้างพื้นฐานการทำให้ได้มาตรฐานตามสากล ไม่มีแรงงาน ผิดกฎหมาย สินค้าจากโรงงานได้รับการจดทะเบียน

"ปัจจุบันเรือประมงทุกชนิดต้องติดระบบติดตามเรือ (VMS) ส่วนเรือ บางส่วนที่ยังไม่ได้ติด VMS เป็นเพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ออกเรือไปทำการประมง ก็ไม่ต้องติด ซึ่งทาง ศปมผ.จะพิจารณาเป็นกรณีว่าใครมีเจตนาหรือไม่มีเจตนา"

สำหรับเรือประมงเวียดนามที่ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำของไทย ขณะนี้ จับกุมและลงโทษเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ศปมผ.จะพิจารณาปรับปรุง พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงปี 2482 ใหม่ เพื่อให้บทลงโทษมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งกฎหมายเก่าปรับเพียง 1 ล้านบาท และโดนกักตัวจำคุกปรับวัน 500 บาทเท่านั้น.

รม.สร้างนักรบสตาร์ทอัป คลังปรับลดจีดีพีเหลือ3.3

ภาษีชาเขียวขูดูก่อน บัวหลวงรอศาลปค.ชี้ จ่าย1.7พันล.แทนตี๋

สศค.หันจีดีพีเหลือ 3.3% ส่งออกทั้งปีติดลบ 0.7 'บิ๊กตุ๋'ปลุกสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ใน 2 ปี 'ปลัดคลัง' สั่งศึกษาขึ้นภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลไว้แล้ว รอเวลาที่เหมาะสมเสนอ แเบงก์กรุงเทพแจ้งจ่าย 1,748 ล้านบาทแทนไทยทีวี (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1
จีดีพี

'บิ๊กตุ๋'ปลุกสร้างนักรบศก.ใหม่
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวปาฐกถา



ชมผลงาน - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ชมผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาแสดงในงาน Startup Thailand 2016 ระหว่างเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน

พิเศษหัวข้อ "วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand" ในงาน "Startup Thailand 2016" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตอนหนึ่งว่า วันนี้กำลังปลุกต้นไม้ต้นใหม่ภายใต้สตาร์ทอัป ที่จะป็นธุรกิจและเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต โดยจะต้องทำให้ต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตและออกดอกออกผลให้ได้ภายใน 2 ปี ธุรกิจสตาร์ทอัปคือการสร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจสตาร์ทอัปในอาเซียน เพราะต้องแข่งแกร่งไปด้วยกัน

"วันนี้เราต้องร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพทั้งการเมือง ความมั่นคง การทหาร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เราจะต้องนำมาสร้างสรรคให้ได้ แต่ต้องรู้ปัญหา เป้าประสงค์ และวิธีการ สิ่งสำคัญเราต้องสร้างภูมิคุ้มกัน มีแผนสำรอง รัฐบาลได้ผลักดันงานนี้ออกมาเพื่ออนาคต

ของประเทศไทย การจะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้นต้องพึ่งพานวัตกรรม สร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีวิสัยทัศน์ให้กับคนรุ่นใหม่" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

'คลัง'ปรับลดจีดีพีเหลือ3.3%

นายวไรทย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ลงเหลือ 3.3% โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3.0-3.6% และลดคาดการณ์ส่งออกติดลบ 0.7% ซึ่งปรับตัวเลขลดลงจากเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.7% ส่งออกบวก 0.1% แต่ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจที่ปรับลดลงยังสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว 2.8% ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่ง โครงการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบขนส่งทางถนน และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น

“การส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้จะยังคงมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และปัญหาเชิงโครงสร้างในภาค

การส่งออก ที่คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำลงจากที่คาดการณ์ครั้งก่อน” นายโรทัยกล่าว

‘ขุนคลัง’ กักขังภาษีชาเขียว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงข้อเสนองานที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 20-25% ของราคาขายปลีกในเครื่องดื่ม อาทิ น้ำอัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานว่า ข้อเสนอของ สปท.ยังไม่ไปถึงกระทรวงการคลัง

ผู้สื่อข่าวถามว่ากระทรวงการคลังศึกษามาแล้วหลายครั้งแล้ว เมื่อ สปท.สนับสนุนการขึ้นภาษี จะทำให้แผนที่เคยศึกษาไว้เดินหน้าได้ทันทีหรือไม่ นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เมื่อมีคนเสนอก็คงต้องมาดูว่าข้อเสนอเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ในเรื่องขึ้นภาษียังบอกไม่ได้ว่าจะผลักดันหรือไม่ผลักดัน

สรรพสามิตศึกษาไว้หมดแล้ว

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตไปศึกษาเรื่องการปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูงไว้แล้ว และความจริงได้มีการศึกษาเรื่องนี้ไว้หมดแล้ว แต่กระบวนการพิจารณานั้นต้องมีการดูผลกระทบบ้างผลดีและผลเสียว่าเป็นอย่างไร ประกอบกับดูช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย ก่อนที่จะมีการเสนอให้ฝ่ายนโยบายพิจารณา

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานและทำลายสุขภาพเป็นหนึ่งในนโยบายของนายสมชัยที่มอบให้กรมสรรพสามิตศึกษาและให้บรรจุในแผนเพิ่มรายได้ช่วง 5 ปีข้างหน้า มีเป้าหมายให้กรมสรรพสามิตต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้ได้ 8 แสนล้านบาทต่อปี จากปีงบประมาณ 2559 ที่คาดว่าจะมีการจัดเก็บรายได้ 5 แสนล้านบาท

‘เซ็ปเป้’ ไม่หวั่นกระทบน้อย

นายเอธี จารุมณีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม เปิดเผยว่า จากแนวคิดภาครัฐที่ต้องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาลเกินมาตรฐานตามอัตราปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม โดยการจัดเก็บเป็น 2 อัตรา ได้แก่ 20% และ 25% นั้น บริษัทมองว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเล็กน้อย ไม่เกิน 10% เนื่องจากการตลาดของบริษัทเน้นการส่งออก เครื่องดื่มไปยังต่างประเทศ และมีสัดส่วน 60% ของยอดขายรวม

นายเมธีกกล่าวว่า ตลาดในประเทศบริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป และกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลดริงก์เป็นแบรนด์หลักในการทำการตลาด ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการเก็บภาษีเครื่องดื่มเช่นกัน เนื่องจากสินค้ากลุ่มกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต

‘บิ๊กฉัตร’ เร่งแก้ปัญหายอเยอ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางการประมงน่านน้ำไทยภายหลังพระราชกำหนดการประมง 2558” ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรณีรัฐบาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการแก้ปัญหายอเยอ การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อเยอ) ว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมนัดแรกเพื่อแบ่งหน้าที่และเจาะลึกการแก้ปัญหายอเยอมากขึ้น โดยได้แบ่งงานออกเป็น 8 ด้านหลัก อาทิ การติดตั้งเครื่องติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) การขึ้นทะเบียนเรือ การตรวจสอบย้อน และการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง 2558

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า วันที่ 4 พฤษภาคมนี้ จะนัดประชุมอีกรอบเพื่อติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหายอเยอเพิ่มเติม ส่วนความคืบหน้าของการออกกฎหมายลูกของ พ.ร.ก.การประมง ที่อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณ 16 ฉบับ คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

เตรียมรายงานอียูแก้ปัญหายอเยอ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กลางเดือนพฤษภาคมนี้ กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนที่จะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (อียู) ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพื่อรายงานความคืบหน้าถึงแนวทางการแก้ปัญหายอเยอการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อเยอ) ของรัฐบาลไทยในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ขอ

ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อียูไม่ได้มีการเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมายตามที่กระทรวงการประมง

นายอดิศรกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าของการแก้ปัญหายอเยอมีความคืบหน้าไปในทุกๆ ด้าน และมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นระยะๆ โดยภารกิจหลักในขณะนี้ จะต้องเน้นการขับเคลื่อนและบังคับใช้ พ.ร.ก.การประมง 2558 ให้ดีที่สุด รวมถึงการปราบปรามผู้ที่ทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้แก้ปัญหายอเยอให้สำเร็จ

ประมงไวเยเสียหายกว่าแสนล้าน

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิลสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงน่านน้ำไทย กล่าวว่า จากมาตรการแก้ปัญหายอเยอของรัฐบาลที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประมงน่านน้ำและชาวประมงรายย่อย รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการขึ้นภาษีในการแก้ปัญหายอเยอเป็นของตนเอง เมื่ออียูสั่งระงับการประมงก็ยอมทำตาม ทำให้มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการและชาวประมงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบตามมา

“ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยจะยอมอียูมากเกินไป สั่งให้ไทยทำอะไรทำ ตอนแรกกำหนดหลักการมากกว่า 200 ข้อ ไทยก็ยอม ต่อมาได้กำหนดหลักการเพิ่มอีกกว่า 200 ข้อ ไทยก็ยอมอีก จึงสงสัยว่า ทำไมรัฐบาลไทยต้องยอมอียูมากขนาดนี้” นายอภิสิทธิ์กล่าว

แนะยึดหลักอนุสัญญาเอ็น

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ในหลายประเทศทั่วโลกไม่ยึดตามหลักการของอียูมากนัก ส่วนใหญ่จะยึดตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 มากกว่า ถ้าจะยึดตามหลักการของอียู คงเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบาก เพราะในแต่ละประเทศมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป

“ถามว่าหากไทยได้ใบแดงจริง ประเทศไทยจะเสียมากน้อยแค่ไหน อยากให้ไปดูของตัวเลขการส่งออกและนำเข้าสินค้าประมงไทยไปอียู จะพบว่า ไทยส่งออกไปอียูน้อยกว่าไทยนำเข้าจากอียูด้วยซ้ำ ทำไมเราไม่ใช้จุดนี้ไปเจรจาเหมือนในหลายประเทศ รวมทั้งหากได้ใบแดงจริง ผมเชื่อว่าจะมีชาวประมงและผู้ประกอบการประมงน่านน้ำอีกมากที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรี เพราะช่วยให้วิถีชีวิตของชาวประมงกลับมาเป็น

ปกติได้เช่นเดิม" นายอภิสิทธิ์กล่าว

เลื่อนสรุปผลสอบ'แจส'ทิ้ง4จี

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบความเสียหายกรณีบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ทิ้งใบอนุญาตขณะการประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ว่าคณะทำงานที่มีนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต เป็นประธาน ได้ยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคมนี้

นายฐากรกล่าวว่า คณะทำงานให้เหตุผลว่า การพิจารณาช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คณะทำงานติดขัดอุปสรรคหลายด้าน เช่น ต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณาข้อกฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว และการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การชี้แจงเพิ่มเติมคือ ธนาครกรุงเทพ และธนาครอินดัสเทรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชน่า (ไอซีบีซี) ที่ขอเลื่อนเวลาชี้แจงออกไปอยู่หลายครั้ง

'บัวหลวง'จ่ายแทน'ไทยทีวี'

นายฐากรกล่าวว่า กรณีเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังธนาครกรุงเทพ เพื่อขอให้ชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล 1,748 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5% ต่อปีย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ภายใน 7 วัน ในฐานะที่ธนาครกรุงเทพเป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันทางการเงิน (แบงก์การันตี) ให้แก่บริษัทไทยทีวี จำกัด ของนางพันธุทิพา ศกุนต์ไชย หรือดีมีทีวีพูล ที่โดนเพิกถอนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

ในช่วงไทยทีวี และเอ็มทีวีแฟมิลี จากการที่ไม่ชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลในงวดที่ 3 นั้น ล่าสุดธนาครกรุงเทพได้แจ้งมายัง กสทช.เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ว่ายินดีจะชำระเงินในจำนวนดังกล่าวแทนบริษัท ไทยทีวี แต่ขอรอฟังคำสั่งศาลปกครองกลางก่อนว่า จะมีการคุ้มครองการชำระเงินแทนหรือไม่

"หากศาลปกครองกลางไม่มีคำสั่งคุ้มครองทางธนาครกรุงเทพจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ กสทช.ทันที ทั้งนี้ทางธนาครกรุงเทพแจ้งด้วยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ไทยทีวี แล้วเช่นกันว่า จะชำระเงินในส่วนดังกล่าวแทนบริษัท ไทยทีวี" นายฐากรกล่าว

ธงฟ้าสู้ภัยแล้งอีต 2เดือนจัดได้2จ.

โพสต์ทูเดย์ - “พาณิชย์” เผยจัดสินค้าราคาถูกสู้ภัยแล้งได้แค่ 2 จังหวัด เพราะ ปรก.ไม่ประกาศให้จังหวัดอื่นเป็นพื้นที่ภัยแล้ง แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยระบุว่าโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2558/2559 หรือการจำหน่ายสินค้าราคาถูกในพื้นที่ 40 จังหวัด ยังประสบปัญหาความล่าช้าอยู่มาก เพราะยังมีบางจังหวัดยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขตภัยแล้ง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ แม้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และต่อไปหากกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย (ปรก.) ไม่ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง ทางจังหวัดจะส่งงบประมาณคืนให้กับกรมการค้าภายในต่อไป สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธาน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ไปดำเนินโครงการในพื้นที่ 40 จังหวัด มีแผนการดำเนินงานรวม 292 ครั้ง ภายใต้ระยะเวลาระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. ใช้งบประมาณ 7.3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานสิ้นเดือน ก.พ. ทาง ปรก.ได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 12 จังหวัด 47 อำเภอ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการขายสินค้าไปแล้วเพียง 5 ครั้ง คือ ที่ จ.ปราจีนบุรี 2 ครั้ง และ จ.สกลนคร 3 ครั้ง มีมูลค่าการขายสินค้า 4.1 แสนบาท สามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้ 7,500 คน คิดเป็นเงิน 1.76 แสนบาท

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังรายงานผลการโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ 22 จังหวัด กำหนดการดำเนินงานรวม 400 ครั้ง ระหว่างเดือน พ.ย. 2558-เม.ย. 2559 ล่าสุดดำเนินการแล้ว 249 ครั้ง มูลค่าการขายถึง 31.16 ล้านบาท ลดค่าครองชีพประชาชนได้ 1.2 แสนคน คิดเป็นเงิน 20.77 ล้านบาท

ประมงนอกน่านน้ำ เร่ขายเรือ 650 ลำ

โอดพ.ร.ก. ประมงใหม่เข้ม-
ติงนายกฯ อุ่มธุรกิจส่งออกประมง

กรมประมง ปิดแผนล่าค่าปรับสร้างรายได้เข้า
รัฐระบุชนถ่ายเรือกลางทะเลปรับสูง 30 ล้านบาท
หวังป้องปราม สมาคมประมงนอกน่านน้ำเร่ขาย
เรือ 650 ลำ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างชาติ
เหตุออกจับปลาไม่ได้หวั่นผิดกฎหมาย

พล.อ.ฉัตรชัย สิริถวิล รมว.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน
สัมมนาวิชาการเรื่องทิศทางการประมงนอกน่าน
น้ำไทยภายหลังจากพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)2558 ว่า
ในวันที่ 4 พ.ค.นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์
บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.)
จะหารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมง
ผิดกฎหมายขาดการรายงานใ้การควบคุม หรือ
(IUU) ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก

ในส่วนของกฎหมายลูกเหลืออยู่ 10-16 ฉบับ
เท่านั้นจาก 90 ฉบับ ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จใน
เดือน พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของการรายงาน
ให้กับสหภาพยุโรปหรืออียู และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะปรับแผนการดำเนินการใหม่ทั้งหมด

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง
กล่าวว่า การประมงนอกน่านน้ำของไทยอยู่ใน
ภาวะกดดันและมีข้อจำกัดจาก IUU ที่มีเป้า
หมายเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางการทำประมงนอก
น่านน้ำให้สอดคล้องกับพ.ร.ก.ฉบับนี้

ข้อปฏิบัติหลักที่ต่างกับพ.ร.บ.ประมงฉบับ
เดิม คือ ห้ามไม่ให้ชนถ่ายเรือประมงกลางทะเล เรือ
ทุกลำต้องกลับเข้าฝั่งตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ
ให้แรงงานได้พักผ่อนอย่างน้อย 1 เดือน ในขณะที่
แรงงานต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง เรือ
ลำใดที่ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ จะได้รับการ
ลงโทษ ที่กำหนดค่าปรับไว้ตั้งแต่ 1-30 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามแม้ค่าปรับจะกำหนดเอาไว้สูง
แต่ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะกำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไล่จับกุม เพื่อเอาค่าปรับเป็นรายได้เข้ารัฐ ข้อบังคับ
ดังกล่าวมีเพื่อป้องปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้น

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคม
การประมงนอกน่านน้ำไทยกล่าวว่า ข้อห้ามไม่ให้

มีการชนถ่ายสินค้ากลางทะเลนั้นจะส่งผลให้ต้นทุน
การทำประมงเพิ่มขึ้นสูงมาก เพราะการออกเรือ
แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูง 15-20 ล้านบาท หากห้าม
ไม่ให้ชนถ่ายเท่ากับว่าเรือทุกลำต้องกลับเข้าฝั่งและ
ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ปัจจุบันหลังจากที่
พ.ร.ก. ฉบับนี้ประกาศใช้ เรือประมงนอกน่านน้ำ
รวม 650 ลำ ต้องหยุดและกลับเข้าฝั่งทั้งหมด จาก
ที่ออกจับปลาในทะเลหลวง 54 ลำ ปาปัวนิวกินี 100 ลำ

“เดิมเรือเหล่านี้จับสัตว์น้ำได้ปีละ 6 แสนตัน
มูลค่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน 0 ตัน ในขณะที่
ที่แรงงานบนเรือ 30 คนต่อลำตกงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันกฎหมายลูกของพ.ร.ก. ประมงที่เกี่ยวข้อง
90 ฉบับแล้วเสร็จเพียง 30 ฉบับเท่านั้น”

กลุ่มประมงนอกน่านน้ำเกิดความกลัวว่า
อาจทำผิดกฎหมายบางข้อ เพราะแม้เรือประมง
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดจากศูนย์เข้า-ออกของ
เรือประมง 11 ข้อ ได้แล้ว แต่การตรวจจับยังระบุ
ว่าเรือประมงยังผิดข้อกฎหมายอื่นด้วย

“เหนือสิ่งอื่นใด ผมอยากให้รัฐบาลมีจุดยืน
ไม่ไ้ทำตามคำสั่งอียู เพียงอย่างเดียว การปฏิบัติ
ตามระเบียบของ IUU ควรดำเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
(UNCLOS 1982) ภายใต้องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ เอฟโอโอ ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่ทุกประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติร่วมกัน
การที่ไทยเลือกที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของอียู
ครั้งนี้เป็นเพราะกลัวเกินไป สิ่งอะไรก็ตามที่
สั่งเพิ่มขึ้นไม่มีเงื่อนไขที่หยุดนิ่ง นายกฯ หวังแต่ผู้
ส่งออกสินค้าประมงไม่ได้หวังใยกลุ่มชาวประมง
โดยหารู้ไม่ว่าผู้ส่งออกสินค้าประมงเหล่านั้น หนีไป
ลงทุนต่างประเทศกันหมดแล้ว” นายอภิสิทธิ์กล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าการปรับตัวหลังจากนี้กลุ่ม
ประมงนอกน่านน้ำได้ทยอยขายเรือให้กับต่าง
ประเทศเช่น ศรีลังกา เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น โดย
ประเทศเหล่านี้ไม่มีข้อก้งวลกับเงื่อนไขของอียูแต่
มีการปฏิบัติตามอนุสัญญา เอฟโอโอ 1982 โดย
ศรีลังกานั้นแม้จะมีสภาพเป็นเกาะแต่ปัจจุบันยัง
มีการนำเข้าปลาจำนวนมาก เนื่องจากการจับปลา
ของเรือในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ส่วนใหญ่เรือประมงยังมีขนาดเล็ก ขาดเทคโนโลยีใน
การจับปลา การขายเรือประมงให้กับต่างชาติดังกล่าว
จึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมงด้วย

เกษตรฯสร้างอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมฝ่าวิกฤติปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยา

เกษตรฯชูการสร้างอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมฝ่าวิกฤติปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา นำร่องจังหวัดชัยนาท-อยุธยา สร้างรายได้กว่า 12,000 บาท/เดือน พร้อมเป็นฟาร์มต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่น

นายอภิสิทธิ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า ขณะนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสู้วิกฤติภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่องในพื้นที่บ้านคลองใหญ่ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสองจังหวัดใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2559 เบื้องต้นได้ร่วมจัดทำประชาคมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเปิดรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับต่อการเลี้ยงไหมหนึ่งรุ่น เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งพบว่าเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี

กรมหม่อนไหมได้ดึงกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะปรับเปลี่ยนอาชีพการทำนาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเป็นต้นแบบในการฝ่าวิกฤติปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มทางเลือกในการลดความเสี่ยงการประกอบอาชีพการเกษตรโดยใช้แปลงของผู้นำกลุ่มเกษตรกรเป็นแปลงต้นแบบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกข้าว เช่น ที่ดอนหรือพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนน้อย ไม่สามารถปลูกข้าวหรือพืชอื่นๆ ได้อย่างคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนมาทดลองปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ใช้กระบวนการของภาครัฐเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ได้สนับสนุนองค์ความรู้และให้คำแนะนำทางวิชาการ พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีให้เกษตรกรนำไปปลูกในแปลงต้นแบบ ซึ่งสามารถปลูกหม่อนได้แม้ในพื้นที่จำกัดเพียง 6 ไร่ ก็สามารถปลูกได้ และยังสนับสนุนให้ใช้น้ำในบ่อกักเก็บที่มีอยู่เดิมมาหล่อเลี้ยงแปลงหม่อนในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งพอเพียงเนื่องจาก

ต้นหม่อนเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย

รูปแบบอาชีพหม่อนไหมที่แนะนำให้กับเกษตรกรนั้น จะส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม หรือเลี้ยงไหมเพื่อขายรัง ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ประสานงานกับบริษัทจรรยาไหมไทย ในการรับซื้อผลผลิตรังไหมของเกษตรกรด้วยการทำพันธสัญญา (Contract Farming) โดยประกันราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 180 - 200 บาท ตามเกณฑ์การรับซื้อตามหลักมาตรฐานการรับซื้อรังไหม (พิจารณาตามเปอร์เซ็นต์เปลือกรัง, รังดี/รังเสีย) ทั้งนี้ประมาณการผลผลิตและรายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ พื้นที่ 6 ไร่ จะผลิตหม่อนเฉลี่ย 1,800 - 2,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลผลิตรังไหม 60 กิโลกรัม/กิโล่ง ผลผลิตรังไหม 720 กิโลกรัม/ปี มีรายได้เฉลี่ย 12,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสด การปลูกหม่อนเพื่อขายใบ การทอผ้าไหม หรือทอผ้าไหมผสมเส้นใยอื่นๆ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม โดยจะอบรมหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้า ตลอดจนการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่เกษตรกร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง และกรมหม่อนไหมยังได้ดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรด้วยระบบการกู้ยืมเงินแบบปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสนับสนุนการลงทุนเริ่มแรกในการสร้างโรงเลี้ยงไหมตามแบบมาตรฐาน พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมครบชุด

“โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสู้วิกฤติภัยแล้ง จะช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน เบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมประมาณ 1,000 ราย ขณะเดียวกันก็จะเป็นฟาร์มต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/กระแสรอคน

วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13928

Col.Inch: 15.63 Ad Value: 24,226.50

หน้า: 21(บนขวา)

PRValue (x3): 72,679.50

คลิก: ๗๗๗

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ปีใหม่ไทย

แวดวง ทูเดย์



ปีใหม่ไทย - พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ทรม.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานให้
โอวาทข้าราชการในสังกัดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โอกาสนี้ ยังให้พร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวง และ สรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ สป.ก. นำคณะเข้าร่วมรดน้ำ
อวยพรด้วยความเคารพ